

ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN CƠ SỞ ĐIỀU
TRỊ NGHIỆN MA TÚY TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số:10-CV/ĐU

Sơn La, ngày 25 tháng 4 năm 2023

Về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo triển khai
công tác phòng chống dịch Covid-19

Kính gửi : - Các Chi bộ trực thuộc;
- Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể thuộc Cơ sở.

Căn cứ Công văn số 1500-CV/BTGTU ngày 19/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La về đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 có thể xảy ra (*nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5*);

Triển khai Công văn số 422-CV/ĐU ngày 24/4/2023 của Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sơn La về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ;

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát và lây lan. Để thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid -19, Đảng bộ bộ phận Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu các Chi bộ; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh; các tổ chức đoàn thể triển khai một số nội dung cụ thể, như sau:

1- Tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành về công tác phòng chống dịch Covid-19. Bám sát tình hình, bình tĩnh và chủ động ứng phó không để dịch bệnh lây lan tại Cơ sở. Thực hiện nghiêm và nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, hoang mang, dao động.

2- Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế với thông điệp 2K (*Khẩu trang, Khử khuẩn*), vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác. Thường xuyên cập nhật các văn bản mới và thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19, khuyến cáo viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn làm việc trong Cơ sở, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới.

3- Tăng cường các biện pháp quản lý học viên, phòng ngừa ngăn chặn phát hiện và xử lý nghiêm, kịp thời việc thâm lậu ma túy và các chất kích thích vào Cơ sở. Phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự an toàn

trong Cơ sở, không để xảy ra tình trạng học viên gây rối, gây mất an ninh trật tự, bỏ trốn làm mất ổn định tình hình chính trị - xã hội tại địa phương.

4- Yêu cầu các Chi bộ; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh; các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ trực kịp thời giải quyết tình huống phát sinh.

Đảng bộ Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu các Cấp ủy Chi bộ; Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh; các tổ chức đoàn thể nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban chấp hành Đảng ủy;
- Các chi bộ trực thuộc;
- Lưu Đảng bộ.

**T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ**

Đoàn Văn Tứ